



ประกาศสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรในการอบรม

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นวิทยากรในการอบรมการขับรถตู้รถตู้อันตรายยื่นความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร และสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขับรถตู้รถตู้อันตราย และทดสอบการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรในการอบรมการขับรถตู้รถตู้อันตรายแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขับรถตู้รถตู้อันตราย และทดสอบการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรในการอบรมการขับรถตู้รถตู้อันตราย จำนวน ๑๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรในการอบรมให้มีอายุ ๓ ปีนับแต่วันขึ้นทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรในการอบรม
แนบท้ายประกาศสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร
ในการอบรม

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการอบรม
๑	นายศุภกฤต วาจาคำ	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๒	นายสมรวม มงคลแก้ว	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๓	นายชัตติย อัครสุรฤกษ์	หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๔	นายวัฒนา พรมลาย	หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๕	นายนรุตม์ชัย ชมภูเทพ	หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
๖	นายถาวร ต้นเสถียร	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๗	นางสาวณัฐจันทร ขวัญเมือง	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๘	นายณัฐพงศ์ เตียวทรานนท์	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๙	นางสาวพรรณราย ศรีสุข	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๐	นางสาวพินิตา สามชูศรี	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๑	นางสาวอัญชลี กาดกอเสริม	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หลักสูตรการอบรม
๑๒	นางสาวเนตรนภา ระเบียบพิณ	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๓	นายชัยชนะ ดิลกรุ่งธีระภพ	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๔	นายบรรจบ ม่วงสอน	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๕	นายปิยะวุฒิ อนุอันธ์	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๖	นายทรงฤทธิ์ ทรัพย์สิริรัตน์	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์
๑๗	นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์	๑) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ๒) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ในรูปแบบแท็งก์

.....